

Kiến Xương

Tri ân người có công

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người và gia đình có công với cách mạng.



Nhân dân huyện Kiến Xương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Ninh.

Ông Nguyễn Minh Vương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương cho biết: Trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Kiến Xương có 6.140 người đã anh dũng hy sinh, gần 10.000 người trở thành thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, trên 700 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương xác định công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm lớn lao vừa là tình cảm sâu sắc, đạo lý cao cả, thấm đượm nghĩa tình với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đến nay, tổng số đối tượng huyện đang quản lý là 9.507 người. Toàn huyện có 1 đến thờ liệt sĩ tại trung tâm huyện, 2 đến thờ liệt sĩ cấp xã, 2 nhà bia, 13 đài tưởng niệm, 10 nghĩa trang liệt sĩ. Hàng năm, vào dịp lễ, tết và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài việc chuyển của của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện còn trích một phần kinh phí, thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công. Đây đã trở thành việc làm thường xuyên được thực hiện nhanh gọn, đúng thời tượng, không để sai, trùng đối tượng. Nhằm nâng cao

nhận thức về trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng, Kiến Xương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác này. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công như: truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, xét để nghị suy tôn liệt sĩ là thanh niên xung phong... Đặc biệt, thực hiện để án hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành các công văn chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến tháng 6/2019 đã có 2.160 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí 68,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 7 đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 95 hộ người có công và tiếp tục đề nghị tỉnh thẩm định, phê duyệt cho 173 hộ còn lại. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện việc xây, sửa nhà ở cho người có công, huyện luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và kiểm tra thực tế tại cơ sở, nắm bắt tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc để chủ động báo cáo cấp trên hướng dẫn, tháo gỡ. Bên cạnh đó, Kiến Xương luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với

người có công như tổ chức cho các đối tượng đi điều dưỡng chăm sóc sức khỏe ở Đồng Châu, thực hiện tốt chế độ chăm sóc điều dưỡng tại gia đình, chi trả trợ cấp ưu đãi trước ngày 10 hàng tháng. Đặc biệt, huyện đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, trong đó yêu cầu các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch viếng đến thi liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thấp nền tri ân ở các nghĩa trang... Đài TTTT huyện tăng thời lượng phát sóng về mục đích, ý nghĩa ngày 27/7, đưa tin gương sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện. Dịp 27/7 năm nay, Kiến Xương sẽ tổ chức học nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thầy cô giáo, nhất là lãnh đạo các trường. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục đã bớt công kênh; từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính ở một số nơi. Việc sắp xếp các đơn vị trường học bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Hiện nay, ngành đang từng bước hướng dẫn các đơn vị bố trí, chuyển công tác cán bộ, giáo viên, nhân viên đôi dư sau sáp

THU THỦY

SÁP NHẬP TRƯỜNG HỌC

Từ chủ trương đến hành động

Sau một năm học thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các trường học trên địa bàn theo kế hoạch của tỉnh, ngành Giáo dục đang từng bước tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, sau quá trình sáp nhập đã bộc lộ không ít khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, việc tổ chức các hoạt động dạy học cũng như thực hiện các chế độ, chính sách. Trước tình trạng đó, ngành Giáo dục cũng như các địa phương trong tỉnh chú trọng nắm chắc chủ trương, chủ động phương án nhằm thực hiện hiệu quả việc sáp nhập.

Kỳ I: Giảm công kênh, tăng hiệu quả

Tinh gọn bộ máy

Hiệu quả lớn nhất để dàng nhận ra sau sáp nhập trường học tại Thái Bình sau năm học vừa qua đó là giảm điểm lẻ, tận dụng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy tinh gọn. Nếu như đầu năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 868 trường mầm non, tiểu học và THCS. Sau một năm thực hiện sáp nhập trường học, toàn tỉnh còn 702 trường, giảm 166 trường, đạt 90,84% kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 6/2019, các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng và thành phố Thái Bình đã hoàn thành kế hoạch sáp nhập trường học; dự kiến các huyện: Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Hưng Hà sẽ hoàn thành kế hoạch trước năm học 2019 - 2020. Không chỉ giảm đầu mối, nhiều địa phương trong tỉnh còn tinh giản cán bộ, giáo viên, nhân viên bằng cách kịp thời bố trí, sắp xếp đội ngũ này đến công tác tại các trường còn thiếu. Đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền nên kế hoạch sáp nhập các trường học nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thầy cô giáo, nhất là lãnh đạo các trường. Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy tại các cơ sở giáo dục đã bớt công kênh; từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính ở một số nơi. Việc sắp xếp các đơn vị trường học bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Hiện nay, ngành đang từng bước hướng dẫn các đơn vị bố trí, chuyển công tác cán bộ, giáo viên, nhân viên đôi dư sau sáp

nhập đến các trường khác cùng cấp học hoặc cấp học dưới. Thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 30/7/2018, UBND huyện Thái Thụy đã ban hành Kế hoạch số 186 về việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó, năm học 2018 - 2019, toàn huyện đã thực hiện sáp nhập 84 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 37 trường. Như vậy, hiện nay, Thái Thụy có 27 trường tiểu học, 28 trường THCS và 21 trường tiểu học và THCS. Sau sáp nhập, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đôi dư khá nhiều. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo cơ cấu bộ môn ở từng cấp học, Phòng đã chỉ đạo các trường căn cứ trình độ chuyên môn, năng lực thực

tiền để phân công cho phù hợp. Đồng thời, đầu năm học, dựa trên Luật Viên chức, Phòng đã tham mưu UBND huyện thực hiện việc điều chuyển, biệt phái giáo viên để giải quyết việc tổng biên thừa, thiếu cục bộ giữa các đơn vị. Đến nay, huyện có 8 cán bộ, giáo viên xin nghỉ hưu trước tuổi, 5 cán bộ quản lý xin xuống làm giáo viên. Như vậy, toàn huyện chỉ còn thừa 68 cán bộ, nhân viên, số lượng giáo viên đã được bố trí hợp lý, không còn đôi dư.

Chất lượng giáo dục chuyển biến rõ nét

Tháng 12/2018, Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường THCS Lê Lợi (Kiến Xương) sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi. Sau gần một năm học sáp nhập, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường không chỉ tinh gọn mà chất lượng giáo dục cũng được nâng lên. Thầy giáo Trịnh Quốc Hương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau sáp nhập, nhà



trường tiếp tục ổn định tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên đồng thời duy trì các hoạt động giáo dục, tập trung quản lý chuyên môn, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Giám hiệu phụ trách chuyên môn từng cấp học. Bên cạnh đó, đổi mới hoạt động chuyên môn, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. Kết thúc năm học, các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường chuyển biến rõ nét so với năm trước, trong đó, ở cấp tiểu học, xếp loại về năng lực đạt 85,6% (tăng 2,4%); cấp THCS, loại giỏi đạt 31,54% (tăng 2,94%), loại khá đạt 50% (tăng 1,7%); 100% học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó loại khá giỏi đạt 91,2% (tăng 2,3%). Đặc biệt, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 98,7%, tăng 9,5% so với năm học trước. Đây là

những con số đáng mừng sau gần một năm học thực hiện sáp nhập của Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi nói riêng, ngành Giáo dục Kiến Xương nói chung.

Ngoài đơn vị trên, chất lượng giáo dục của 171 trường học sau sáp nhập cũng đang từng bước được cải thiện. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, ở bậc học mầm non, 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và sức khỏe định kỳ, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng ở các đơn vị đều đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ suy dinh dưỡng ngày càng giảm. Ở cấp tiểu học, mức độ hoàn thành chương trình môn Toán và tiếng Việt, phẩm chất và năng lực về cơ bản ổn định so với năm học trước, trong đó, mức độ hoàn thành tốt môn Toán từ 53 - 61%, môn tiếng Việt từ 68 - 79%, mức độ hoàn thành chương trình từ 99,8 - 100%. Riêng các huyện: Đông Hưng, Kiến Xương, Thái Thụy và thành phố Thái Bình có tỷ lệ tăng nhẹ ở các mức độ hoàn thành tốt. Ở cấp THCS, tất cả các đơn vị ổn định về tỷ lệ học lực khá giỏi, giảm tỷ lệ học lực yếu kém, đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9 và tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập đều tăng so với năm học trước. Theo đánh giá, bên cạnh việc duy trì ổn định chất lượng giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất như: phòng học, bàn ghế, sân chơi, bãi tập, thiết bị phục vụ học tập cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Kết thúc năm học, nhiều trường khẳng định chất lượng giáo dục vẫn được duy trì ổn định, thậm chí chất lượng giáo dục tại nhiều trường có chuyển biến rõ nét, tạo niềm vui, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và chính quyền địa phương.

(còn nữa) ĐẶNG ANH



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Minh Khai (Hưng Hà) vui chơi ngoài sân trường.

Sau nhiều lần hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được ông Nguyễn Ngọc Huệ, tổ 23, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ - Trưởng ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tại thành phố Điện Biên Phủ. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khung trang trên quê hương thứ hai, khi được hỏi về quê hương Thái Bình, ông Huệ phần khởi như thể đang trở về với nơi "chôn nhau, cắt rốn" của mình. Gần bó với mảnh đất Điện Biên Phủ hơn 40 năm nay nhưng ông Huệ vẫn đau đáu nhớ về quê hương và không quên từng lũy tre, giếng nước, sân đình gắn liền với tuổi thơ. Năm 2008, ông Huệ và một số bà con đồng hương đã thành lập Ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê với gần 60 thành viên. Ông Huệ chia sẻ: Người Thái Bình trên đất Điện Biên rất đông nên bà con đã tập hợp nhau lại và thành lập nhiều hội đồng hương. Không chỉ có hội đồng hương tỉnh Thái Bình, các huyện mà còn có cả ban liên lạc đồng hương

Ấm áp tình đồng hương

Theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước lên xây dựng kinh tế mới ở Tây Bắc, hàng nghìn người dân Thái Bình đã rời quê hương lên Điện Biên xa xôi để khai hoang mở đất, cùng sát cánh xây dựng và bảo vệ quê hương thứ hai. Sinh sống trên vùng quê mới, dù còn nhiều khó khăn song những người con quê lúa luôn gắn bó, đoàn kết, giúp nhau vượt qua gian khó, vươn lên làm giàu.

các xã. Thông qua các ban liên lạc, hội đồng hương, những người con xa quê đã hỗ trợ nhau trong công tác, học tập bằng những hoạt động giúp nhau trong cuộc sống, khuyến dụ, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa; động viên mọi người thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và trách nhiệm công dân... trên quê hương thứ hai. Với số tiền quỹ hoạt động hơn 50 triệu đồng mỗi năm, Ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê đã giúp một số thành viên phát triển kinh tế, chăm sóc người già neo đơn và trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó...



Ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ tổ chức gặp mặt cuối năm.

Từ nguồn quỹ của Ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê cho vay, gia đình ông Nguyễn Đức Viên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã vượt qua những khó khăn. Ông Viên tâm sự: Thành lập hơn 10 năm nay, Ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê đã tạo điều kiện để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và phát triển việc làm; tổ chức giao lưu, thăm hỏi nhau trong việc hiểu, hỗ trợ nhau khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật hoặc gặp tai nạn rủi ro. Đồng thời, góp phần duy trì việc phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, ý chí phấn đấu vươn lên cho con em các thành viên thông qua việc chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. "Gia đình tôi kinh doanh vải và may quần áo, nhiều khi thiếu vốn để làm ăn, Ban liên lạc đồng hương xã Quỳnh Khê đã cho vay vốn của quỹ, giúp gia đình tôi vượt qua lúc khó khăn về tài chính. Qua đó đã nói lên được tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, gắn bó của những người con sinh

ra trên đất Thái Bình đang xa quê" - ông Viên chia sẻ.

Cũng giống như ông Huệ, ông Mai Lương Trác, tổ dân phố 12, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ là người con của huyện Quỳnh Côi (Thái Bình). Xác định hội đồng hương là cầu nối tình cảm của những người con xa xứ với nhau, ông Trác không chỉ tham gia Hội đồng hương huyện Quỳnh Côi mà còn là Trưởng ban liên lạc đồng ngữ Quỳnh Phụ 1978 ở Điện Biên và tích cực tham gia vận động hội viên làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ tại nơi mình sinh sống và góp sức xây dựng quê nhà. Ông Trác chia sẻ: Trong hoàn cảnh cuộc sống hiện nay, bản thân mỗi chúng ta cũng như những người con quê hương Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Điện Biên Phủ đã hỗ trợ, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Thực hiện một số việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang tinh thần "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi bà con quê mình gặp họa nạn,

khó khăn, trao học bổng, tặng quà cho các cháu trong học tập... Những việc làm ấy đã nói lên ý nghĩa "Vi quê hương - kết nối cội nguồn".

Dù ban liên lạc, hội đồng hương của những người con Thái Bình là tổ chức xã hội sinh hoạt tự nguyện, hội tụ của tất cả những người quê hương Thái Bình đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng nhưng không theo đuổi mục đích kinh tế, lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ địa phương, mà các ban và hội đã xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng giúp đỡ nhau ổn định đời sống kinh tế, hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh và hội nhập, chia sẻ khó khăn trong rủi ro, hoàn nạn, phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp của quê hương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh nơi quê hương thứ hai - Điện Biên.

PHẠM QUANG (Báo Điện Biên Phủ)

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)